
รายงานการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ครั้งท่ี 1/2565  วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

เวลา 09.30 – 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม  ช้ัน 6 อาคารกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 

--------------------------------------------------- 

ผู้ที่มาประชุม  
1. นายสาโรจน์  ยอดประดิษฐ์   เลขานุการกรม  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธาน 

2. นายแพทย์ธนวรรฒน์  โชติมา   นายกสมาคมคลินิกไทย   

3. พ.ต.เฉลิมพล  จตุรภัทร   นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ  

      สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย 

4. นายศุภชัย  แก้วดวง    กรรมการและประชาสัมพันธ์ 

      สมาคมกายอุปกรณ์ไทย 

 5. นายสละ  อุบลฉาย    นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

 6.รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ    นายกสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและ 
การแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย 

 7. อาจารย์สุภาวดี นวลมณี   นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
 8. นายตังเฉียง  หลิน    นายกสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย 

 9.นางสาวสมศรี เตชะวรกุล   กรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

10. ดร.สรสิท แสงนาค    นายกสมาคมการแพทย์ทางเลือกไคโรแพรคติก 
แห่งประเทศไทย 

 11. อาจารย์ศิริชัย  คุ้มโห้    กรรมการบริหารสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย 

 12. นายเอกชัย  ชมพูพิชญกุล    รองประธานอนุกรรมการฯ 
กลุ่มสมาชิกวิสามัญสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย 

 13. พท.ดร.บัณฑิต  ประดับสุข   เลขาธิการวิชาชีพ  
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 14. นายชาญณรงค์  ไวยพจน์   เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย 

15. นายชัชวาล  คุณค้ำชู    อุปนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 16. นายสรงค์กฎณ์  ดวงคำสวัสด์ิ   กรรมการบริหารฯสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

 12. นายอนุวัชร  สว่างเดือน   รองเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนส 
แห่งประเทศไทย 

13. นายวินัย  ทองลาย    นายกสมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด  
องค์กรสาธารณะประโชน์ 
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14. นายชาลี  ชีวศรีพฤฒา   กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย 

15. นางสาวไรรินท์ริชต์ ศรีวิฉัย   เลขานุการมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด 

16. นายเพชรัตน์ เตชวัชชา   ประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด  

17.ดร.ภญ.เมธ์วดี  เรียววิไสสุข   อนุกรรมการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่ง 
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

18.นายกฤษติน  มิลมานนท์ ผู้จัดการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
(สภท.54ปี) 

19. รศ.ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

20.อ.ดร.หัสพร  ทองแดง รองประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

21. รศ.ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์   อาจารย์ประจำวิชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 22. นางสาวกัญญารัตรน์ วงศืสาลี   ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

 23.นางสาวณิชชา สมานบุตร   ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

23.นางสาวนรรจา  นาคเกษม   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

24.นางศรัณย์ รักษ์เผ่า    ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
       สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

25. นางสาวเบญญาภา  เมธาวราพร  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
       สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 26. นายวรรรี  วงศ์รักไทย   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
กรมประชาสัมพันธ์ 

27. นางสาวจินตนา  ระวันประโคน  นักส่ือสารมวลชนชำนาญการ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

28. นางรัชฎา  ตรงดี     ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

 29. นางสาวขวัญจิต  จินดานุรักษ์   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

30. คุณรัฐวุฒิ     นักการทูตชำนาญการ กระทรวงการต่างประเทศ 

31. นางสาวอนงค์วรรณ ตาวัลย์   นักพัฒนาการท่องเท่ียวชำนาญการ 

      กรมการท่องเท่ียว 

32.นางสาวจรัญญา  เมืองถ้ำ   นักพัฒนาการท่องเท่ียวชำนาญการ 

      กรมการท่องเท่ียว 
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33. นายสุพจน์  วงศืพรหมท้าว   รองอธิบดีกรมพลศึกษา กรมพลศึกษา 

34. นายสุธน  วิชัยรัตน์    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฯ กรมพลศึกษา 

35. นางสาววนิดา  พันธ์สะอาด   ผู้อำนวยการสำนักวิทยาฯ  กรมพลศึกษา 

36. นางสาววรญญู  เวียงอำพล   รองผอ.กองประชาสัมพันธ์  
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

37.นางประภา  สุขสบาย    หัวหน้างานดิจิทัลข้อมูลท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

38.นายประพันธ์  ยอยโพธิ์สัย   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     

 39. นายชีวธัย  เจริญ    นักจัดการงานท่ัวไป 
       กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
40. นางสาวสุชานันท์  เกิดผล   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

       กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

41. นายนิตินันท์  พันทวี    นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ  
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

 42. นางสาวจอมขวัญ  แช่มุก   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
       กองแบบแผน   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

42. นายสุรชัย  นามโยธา    ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       กองแบบแผน   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

43. นางสาวศิรินภา  สระทองหน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      
      กองสุขภาพระหว่างประเทศ  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

44. นางวรรณนิศา  ศรีเลอจันทร์   นักวิเทศสัมพันธ์  
กองสุขภาพระหว่างประเทศ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ      

45. นางสาวรัตนา  สังข์เพชร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     
กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 46. นางสาวกุลภญา แก้วสมบูรณ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

47. นายทวิช  เทียนคำ    หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

48. นางสาวกฤติยา  อินถา   นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ  
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
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 49. นายสราวุฒิ  จบศรี    นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    

 50. นางสาวเพ็ญพิชชา  รุ่งเรือง   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       

 51. นายปฐวี  มาวิริยะ    นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

 52. นายวรเวธน์  ศรีสุขา    นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ  
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     

 53. นางสาวจารุวรรณ  บุญยะมนี   นักประชาสัมพันธ์   
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

54. ผู้แทนสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

55. ผู้แทนกรรมการผู้จัดการบริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด 
56. ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 

58. ผู้แทนกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

1.ผู้แทนโรงเรียนกุมุทมาส 

 2. ผู้แทนกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 3. ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  

 4. ผู้แทนวิศวกรเครื่องกลไทย 

 5. ผู้แทนสมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย 

 6. ผู้แทนสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 

7. ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย 

8. มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด (หมอนวดคนตาบอด) 

 9.ผู้แทนกรรมการสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย 
10. ผู้แทนสมาคมสปาไทย 

11. ผู้แทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอสไอ สาระดี จำกัด 

12. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 1.1 ความเป็นมา/วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม 

 ประธาน ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเนื่องจาก นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ได้ติดภารกิจด่วน จึงมอบหมายให้ นายนายสาโรจน์  ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม เป็นประธานในการจัด
ประชุมในครั้งนี้ และได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากสถานะการการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 
2019 นั้น มีสถานะการท่ีดีขึ้น และมีนโยบายถอดหน้ากากรวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับประกาศเป็นโรคประจำ
ท้องถิ่นเป็นลำดับต่อไป จึงเล็งเห็นว่าสถานการณ์เริ่มคล่ีคลายดีขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับ จึงจัดประชุมในครั้งนี้ขึ้นมา       
เพื่อดำเนินงานตามภารกิจท่ีเคยวางไว้ ในส่วนของการศึกษาดูงาน จึงอยากให้สมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของ     
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พูดคุยและทราบถึงภารกิจวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

2.1 สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
นายทวิช เทียนคำ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  ถึงผลการประเมินผลความพึงพอใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่ งได้ จัดประชุมเมื่อวัน ท่ี  14 ธันวาคม 2564                   
ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผ่านระบบ Webex meeting โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม ท้ังภาครัฐและเอกชน                   
ภาคการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคประชาชน และส่ือมวลชน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน  31 คน โดยมีรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม ดังนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
หน่วยงานราชการ  ร้อยละ 67.74  
สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม ร้อยละ 25.81  
หน่วยงานเอชน ร้อยละ 3.23 
สถานศึกษา  ร้อยละ 3.23 
ตำแหน่ง 
ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/ส่ือมวลชน ร้อยละ 41.94 
นายกสมาคม/ผู้แทนสมาคม/กรรมการ ร้อยละ 32.26 
งานท่ัวไป     ร้อยละ 6.45 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร้อยละ 3.23 
ด้านการทูต    ร้อยละ 3.23 
ด้านการท่องเท่ียว   ร้อยละ 3.23 
ด้านกฎหมาย   ร้อยละ 3.23 
อาจารย์    ร้อยละ 3.23  
ด้านตัดต่อและตรวจสอบรายการ ร้อยละ 3.23 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ร้อยละ 90.32 
ความพึงพอใจสถานท่ี/ระยะเวลา  ร้อยละ 83.66 
ความพึงพอใจวิทยากร (อ.ตรีฉัตร)  ร้อยละ 80.43 
ความพึงพอใจวิทยากร (อ.ดร.หฤทัย)  ร้อยละ 86.67 
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3. ด้านความเข้าใจ/ด้านการนำความรู้ไปใช้ 
ด้านความเข้าใจก่อนฝึกอบรม    ร้อยละ 72.26 
ด้านความเข้าใจหลังฝึกอบรม    ร้อยละ 83.23 
ด้านการนำความรู้ไปใช้   ร้อยละ 79.35 

4. ข้อเสนอแนะ 
4.1 เสนอให้จัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกแบบ Onsite เมื่อสาถนการณ์โควิด 19 คล่ีคลาย 
4.2 ประชุมออนไลน์ไม่นานจนเกินไป ถ้ามี Work shop ควรมีการประชุมแบบพบกัน และมี Certificate 

ให้ผู้เข้าร่วมอบรม 
4.3 มีการจัดทำแผนบูรณาการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน 
4.4 ควรมีการจัดอบรมประจำได้ประโยชน์ 
4.5 ควรมีการเสวนาแชร์ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน 
และเพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสมาชิกท่านอื่นๆสามารถเสนอความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้เลย เพื่อจะนำไปพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ผู้แทนสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย เนื่องด้วยเพิ่งได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเล็งเห็นว่าการจัดโครงการอบรมท่ีมีการรายงานผลข้างต้นนั้น      
มีความน่าสนใจ จึงอยากทราบว่ามีการบันทึกเทปไว้ สามารถดูย้อนหลังได้หรือไม่ 
      เลขานุการกรม  ทางผู้จัดงานได้มีการบันทึกเทปการฝึกอบรมไว้ จะให้ทางทีมงานอัพโหลดข้อมูลต่างๆไว้
ภายในกลุ่มไลน์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไป เพื่อให้สมาชิกท่ีสนใจศึกษาเพิ่มเติมได้
ในภายหลัง 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

2.2 สรุปผลการรับรู้และการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2565 รอบ 5 เดือน 
( ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 ) 

นายทวิช เทียนคำ ในการตอบแบบสอบถามการรับรู้และการเข้าถึงส่ือประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ปี 2565 ผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นบุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุข และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่ือมวลชน และประชาชน จำนวน 299 
คน โดยสรุปผลการตอบแบบสอบถามได้ดังนี้  

1.  ข้อมูลทั่วไป 
 เพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 30.10 สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ร้อยละ 51.17 
 การรับรู้บทบาทหน้าที ภารกิจ และการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 โดยส่วนใหญ่จะมีการรับรู้ ร้อยละ 88.63 

2.  รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ ข่าวประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 19.38 , จุลสารออนไลน์  
ร้อยละ 14.91 , Infographic ร้อยละ 11.33 

3. ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์กรม ร้อยละ 21.63 ,ช่องทางส่ือออนไลน์ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ โดยมีช่องทางผ่านระบบ  Facebook,Twitter , YouTube ของกรมฯ ร้อยละ 15.48 และอินเตอร์เน็ต
และส่ือออนไลน์อื่นๆ ร้อยละ 13.26 

4. ประเด็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อันดับท่ี 1 จะเป็นการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 14.17 อันดับท่ี 2 การให้ความรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ 13.47 และอันดับท่ี 3             
การบังคับใช้กฎหมาย (ตรวจจับคลินิกเถ่ือน/หมอเถื่อน) ร้อยละ 12.68 
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 ในส่วนของการเข้าถึงข่าวสาร การดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ ด้านข่าวสาร
จากส่ือประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ร้อยละ 80.87 มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง ร้อยละ 76.92 และเนื้อหาข่าวสารในส่ือประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ร้อยละ 76.79 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมทุกด้านเท่ากับ 3.84 คิดเป็นร้อยละ 76.86  
 ความพึงพอใจต่อรูปแบบส่ือประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมทุกด้วนเท่ากบ 3.89 คิดเป็นร้อยละ 77.98 โดยมีรายลเอียดดังนี้ ความพึงพอใจในข่าวสารท่ีเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์มีความถูกต้องเช่ือถือได้ ร้อยละ 80.00 ข้อมูลข่าวสารใช้ภาษาอ่านเข้าใจง่าย ส่ือความชัดเจน ร้อยละ 
78.39 และข้อมูลข่าวสารมีความเป็ฯปัจจุบันรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ร้อยละ 78.33  
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอผู้สอบแบบสอบถามมีดังนี้ 

1. ควรมีการปรับปรุงเว็บไชต์ให้มีความทันสมัยน่าสนใจ 
2. ควรเพิ่งช่องทางในการเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง 
3. การหาข้อมูลในเว็บกรมฯยาก 
4. ควรรับฟังข้อมูลเปิดรับมุมมองใหม่ๆ 
5. ควรสร้าง key opinion leader 
6. นโยบายต้องทันเหตุการร์ตรวจจบคลินิกเถ่ือนหมอเถื่อนจริงจัง 
7. ควรเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนมาทำธุรกรรมมากขึ้น 
8. ควรส่งเสริมส่ือออนไลน์ทุกช่องทางเพื่อให้เข้าถึงประชาชน 
9. รายการยังไม่น่าสนใจขาดการประชาสัมพันธ์กับบุคลากรภายใน 
รูปแบบส่ือท่ีส่งในไลน์กลุ่ม HSS เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ 236 เรื่อง 
2. Infographic 92 ช้ิน 
3. คลิปวิดีโอ/Motion graphic 28 ช้ิน 
4. รายการ จำนวน 7 เรื่อง 
5.  ข่าวสารจากเครือข่าย จำนวน 25 เรื่อง 
6. จุลสารออนไลน์ 8 เรื่อง  
7. กิจกรรม liveสด จำนวน 16 เรื่อง  
ประธาน รายงานข้างต้นเป็นสรุปผลการับรู้ผลการดำเนินงาน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรอบ 6 เดือน 

เรียนสมาชิกทุกท่าน จากผลการประเมิน จุดแข็งของกรม คือ ข้อมูลข่าวสารท่ีออกจากกรมจะเป็นที่น่าเช่ือถือ เนื่องจาก
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานของรัฐ ในการดูแลคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงข้อมูลการขึ้นทะเบียนกิจการต่างๆ 
ได้รับความสนใจของประชาชน และผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นตามความสนใจของผู้รับบริการ 

ผู้แทนสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย จากข้อมูลข้างต้นท่ีมีการรายงานมานั้น    
มีความน่าสนใจ แต่เนื่องจากตนนั้นเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง จึงขอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน หากมีข้อเสนอแนะจะแจ้ง    
ให้ทราบภายหลัง 
 ผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เพิ่มเติมในส่วนของช่องทางการในการประชาสัมพันธ์ อยากให้เพิ่ม                 
โปรโมทลงในไลน์ของกลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น และบอกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ สมาชิกท่านอื่นๆ   
จะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปยังภายนอกต่อไป 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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2.3 (ร่าง) ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2565  
นายทวิช เทียนคำ ทางคณะเลขาได้จัดทำทำเนียบเตรือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

ปี 2565 ซึ่งได้มีการอัพเดส ผู้ได้รับตำแหน่ง ผู้เกษียณอายุ หรือผู้ท่ีปรับเปล่ียนตำแหน่ง หรือผู้ท่ีได้รับตำแหน่งเพิ่มเติม
ในส่วนนี้ ทางเลขาจะอัพโหลดทำเนียบฯ ไปยังกลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนันสนุนบริการสุขภาพ หากมี
สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม สามารถแจ้งข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์เครือข่ายฯ โดยขอกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข
ปรับปรุงอีกครั้ง ภายใน 2 สัปดาห์ และจะส่งให้สมาชิกตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อให้เลขาแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

ผู้แทนสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย ในส่วนของข้อมูลในทำเนียบได้มีการ
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว หากมีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมจะแจ้งในภายหลัง 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

2.4 ทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
นายทวิช เทียนคำ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีการพัฒนาระบบทีวีออนไลน์ของกรม ผ่านเว็บไซต์ 

WWW.hsstv.tv โดยมีการผลิตรายการ 2 รายการด้วยกัน คือ รายการ Exclusive Health Talk ผลิตโดยกองสุขศึกษา 
ออกอากาศวันพุธเวลา 10.00 น. และสบส.คุ้ยข่าว มีสโลแกนว่า รู้ทุกเรื่องราว ข่าวสารท่ีน่าสนใจ รอบรั้วกรม 
สนับสนุนบริการสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข กำหนดออกอากาศวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 10.00 น. ช่องทาง 
ก ารออ ก อากาศ  www.hsstv.tv และ มี ก าร รี รั น อี ก ค รั้ ง  ท า ง  YouTube ก รม สนั บ สนุ น บ ริ ก าร สุข ภ าพ 
www.youtube.com/theprhss ในส่วนของรายการ Exclusive Health Talk ขออนุญาตให้ ดร.นิตินันท์ พันทวี เป็น
ผู้รายงาน 

ดร.นิตินันท์ พันทวี เดิน Exclusive Health Talk เป็นช่ือเดิมของรายการรอบรู้เรื่องสุขภาพ ท่ีคิดในช่วงการ
ทดลอง ออกอากาศ โดยรายการมีเนื้อหาเบ้ืองต้น เกี่ยวกับการรณรงค์ยุวอสม. จึงเป็นรายการท่ีเกี่ยวกับยุวอสม.ต้นแบบ 
โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยมีเป็นการร่วมมือระหว่างกองสุขศึกษา และกลุ่มประชาสัมพันธ์ และทางกลุ่ม  สช.      
แต่ด้วยเงื่อนไขของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการถ่ายทำมีข้อจำกัด บางครั้งในการถ่ายทำนอกสถานท่ี อาจจะมีข้อจำกัดในส่วนนี้ 
เนื่องจากทางเจ้าท่ีของกองสุขศึกษาเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพ และมีภารกิจหลักท่ีต้องรับผิดชอบในการดำเนินงาน 
และมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะในด้านการถ่ายทำ หรือดำเนินงานในด้านการผลิตส่ือน้อย หรือไม่เพียงพอต่อ
การดำเนินงานในส่วนนี้ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการถ่ายทำนั้นมีสถานท่ีเก่า และไม่เหมาะแก่การถ่ายทำ จึงทำให้ในการ
ถ่ายทำจะต้องนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการถ่ายทำแทน จึงมีความคิดว่าจะปรับเปล่ียนแก้ไข เป็นรายการสดแทน 
เพราะจะมีความสะดวกรวดเร็วและเสร็จส้ินภายใน 1 วัน จึงไม่จำเป็นต้องเดินทาง เคล่ือนย้ายออกไปถ่ายทำภายนอก 
และไม่รบกวนการทำงานหลักท่ีต้องรับผิดชอบด้วย โดยจะมีการเผยแพร่ในทุกวันพุธเวลา 10.00 น. โดยประมาณ     
จึงเป็นท่ีมาของช่ือรายการ Exclusive Health Talk เพื่อเป็นการยกระดับผู้ฟังให้เพิ่มมากขึ้น โดยการจะทำให้       
เจาะกลุ่มเป้าหมายอื่นๆได้เพิ่มนอกจากประชาชนท่ัวไป  โดยลักษณะของรายการจะเป็นการนำบุคลากรทางด้าน
สุขภาพ หรือประชาชนท่ีมีความรู้ด้านสุขภาพด้านใดด้านหนึ่งมาพูดคุยกัน โดยจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที 
เบ้ืองต้นคิดว่าสามารถเช่ือมโยงกับทางรายการ สบส.คุ้ยข่าวได้ เพราะรายการสบส.คุ้ยข่าว เป็นรายการท่ีพูดคุยเรื่องเด่น 
ใคร ทำอะไร ท่ีไหน อย่างไร โดยการนำบุคลากรท่ีได้ออกรายการ สบส.คุ้ยข่าวมาเจาะลึกข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม แต่หาก
ไม่สามารถเป็นรายการสดได้อาจจะมีการเปล่ียนแปลงเป็นการบันทึกเทปแทน   

แต่หลังจากได้มีการพิจารณาใหม่อีกครั้ง ทำให้ทราบว่าการกำหนดเป้าหมายในส่วนนี้มีข้อจำกัดมากเกินไป 
อาจจะทำให้เมื่อดำเนินงานไปสักระยะหนึ่ง จะทำให้หมดหัวข้อ หรือกำหนดหัวข้อท่ีจะนำเสนอได้ยาก จึงอยากแก้ไข
ปรับเปล่ียนเพิ่มเติม และเบื้องต้นเล็งเห็นว่าทางกรมสนับสนุนมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นจำนวน 100 ท่าน        
ท่ีมาจากหลายๆหน่วยงาน ซึ่งมีภารกิจท่ีแตกต่างออกไป จึงมีความจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์และการร่วมมือของ
เครือข่ายฯ ท่ีจะมาร่วมกันจัดรายการร่วมกัน รวมถึงการประเมินในแต่ละครั้งเพื่อสอบถามถึงปัญหา ข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินงานร่วมกัน เพื่อมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงพูดคุยกันภายในรายการ และยังสามารถผลิตรายการท่ีมีลักษณะคล้าย
ครึงกันได้อีก 2-3 รายกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ได้มากยิ่งขึ้น  

http://www.youtube.com/theprhss
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ในประสอบการการทำงานในการจัดรายการ live สด ท่ีผ่านมากระผมเห็นว่า หากเราจัดรายการในระยะเวลา 
ท่ีน้อย 10 นาที คนจะเข้ามาดูน้อย แต่หากเป็นรายการท่ีมีระยะเวลาท่ียาวคนจะสนใจเข้ามาดู จะไปเพิ่มยอดผู้ชมหน้า
เพจมากยิ่งขึ้น และยิ่งเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีมาจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งมีเรื่องหลักๆ เกี่ยวกับหมอนวด              
หรืออสม. จะมีผู้ติดตามระยะยาว โดยระยะแรกจะมีผู้ติดตามน้อย แต่เมื่อถึงประเด็นท่ีผู้รับฟังสนใจก็จะเข้ามาและ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แต่ในช่วงระยะแรกๆจะมีผู้เข้ามาด่า เพราะอาจจะยังไม่เข้าใจ หรือเกิดความเข้าใจผิดพลาดได้ 
ในช่วงหลังได้มีจัดทำรายการ และผลิตส่ือต่างๆออกมา และมีการซักถาม ตอบคำถามข้อสงสัยท่ีประชาชนสอบถามเข้า
มา เพื่อทำความเข้าใจทำให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะจัดทำหรือผลิตรายการท่ีมี
ลักษณะดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค 

ประธาน จากรายงานขอบเขตของรายการ Exclusive Health Talk หากมีการนำสมาชิกเครือข่ายของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพมาร่วมในการดำเนินรายการ กระผมเล็งเห็นว่าเราสามารถผลิตรายการท่ีมีความหลากหลาย 
และมีเนื้อหาข้อมูลข่าวสารได้อีกมากมาย และยังสามารถสอบถามข้อมูลการดูแลสุขภาพท่ีเป็นความสนใจ และทันยุค
ทันสมัยเหมาะแก่ยุคปัจจุบัน หรือข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการต่าง เช่น ข้อมูลข่าวสารด้านอาหาร จากนักกำหนดอาหาร
นักส่ือสาร ในสุขภาพของประชาชน จะทำอย่างไรให้ประชาชนมีสุขภาพร่างการท่ีแข็งแรงยิ่งขึ้น หรือข้อมูลข่าวสาร
ด้านอสม. เกี่ยวกับสิทธิการทำงาน หรือเรื่องการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์แก่ประชาชนผู้บริโภคอย่างแน่นอน 
จึงอยากให้มีการประสานไปยังเครือข่ายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สอบถามไปยังสมาชิกทุกๆท่าน ท่านใดมีข้อมูล 
หรือข้อเสนอแนะ สามารถนำเสนอได้เลย 

ดร.นิตินันท์ พันทวี เนื่องจากปัจจุบันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีสมาชิกเครือข่ายอยู่แล้ว จึงอยากให้มี
การสลับสมาชิกจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมกันดำเนินรายการ แลกเปล่ียนข้อมูล ข้อคิดเห็น หรือข่าวสารจาก
หน่วยงานของท่านเอง มาพูดคุยภายในรายการ และสามารถนำข้อมูลข่าวสารท่ีได้มีการพูดคุยกันภายในรายการ 
เผยแพร่ไปยงัช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้อีกด้วย 

ผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เนื่องด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีสมาชิกเครือข่าย และช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เป็นจำนวนมาก จึงอยากเสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงพฤติกรรมด้านสุขภาพ การเฝ้าระวังถึ ง
พฤติกรรมด้านสุขภาพ ปัญหาหรือสุขภาพเกี่ยวกับโรคให้ทันต่อสถานการณ์ นำมาพูดคุยกันภายในรายการ เช่น หัวข้อ 
โรคระบาดในตอนนี้ส่งผลอย่างไรต่อพฤติกรรมการสุขภาพในขณะนี้ในภาพรวม และหากทำพฤติกรรมเช่นนี้จะทำให้เกิด
โรคอะไร เช่น ยกตัวอย่างในขณะนี้โรคฝีดาษลิงท่ีกำลังมีการระบาดในขณะนี้ พฤติกรรมอะไรท่ีจะส่งผลให้โรคนี้มีการ
แพร่ระบาด หรือต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันโรคนี้จะเป็นท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งในสมาคมวิชาชีพสุขศึกษานั้น       
มีอาจารย์วิชาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ สามารถเชิญมาร่วมพูดคุย Talk ภายในรายการได้   
ก็จะเป็นประโยชน์และทันต่อสถานการณ์ได้ ส่วนกลุ่มเป้าหมาย กับเนื้อหาควรจะเป็นเนื้อหาท่ีง่ายๆ เข้าใจได้ง่าย และ
เป็นภาษาพูดท่ัวไป ไม่ต้องเป็นศัพท์ท่ียาก หรือเข้าใจยาก เพราะจะทำให้ประชาชนท่ัวไป หรือผู้บริโภคท่ีมีวิชาชีพอื่น   
ไม่เข้าใจ รวมถึงข้อมูลอื่นๆท่ีเป็นประโยชน์สามรถเชิญสมาชิกจากสมาคมต่างๆเข้ามาร่วมพูดคุยได้ ซึ่งตรงส่วนนี้จะเป็น
ประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง 

ผู้แทนสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับตัวแทนของสมาคมวิชาชีพ   
สุขศึกษาในเรื่องของการมีสมาชิกเครือข่ายฯจากสมาคมต่างๆ ในทุกๆ ด้าน ซึ่งด้านพฤติกรรมต่างๆ ในแต่ละช่วง จะมี  
เทรนหรือสภาวะต่างๆ ซึ่งทางสมาคมสามารถช่วยหรือให้ความรู้ต่างๆ แต่จะเน้นในเรื่องของการป้องกัน อย่างสาขาท่ี 
ข้าพเจ้านั้นจะเป็นในส่วนของ เช่น “หูตึงตามวัย หากปล่อยท้ิงไว้อาจจะสมองเส่ือมก็ได้” หรือยุคนี้ ท่ีคนส่วนใหญ่       
ใช้โซเชียลเยอะหากฟังไม่ดีอาจจะเส่ียงต่อหูหนวก หูตึงก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น เด็กติดจอ ท่ีอาจจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพได้ 
ซึ่งทางสมาคมเองก็อยากให้ประชาชนโดยท่ัวไป ทราบถึงปัญหาและได้ระวังตัวเองได้ จึงเสนอว่าสมาคมวิชาชีพต่างๆ 
น่าจะมีการหมุนเวียนกันมาให้ความรู้ อาจจะเสนอช่ือเรื่องท่ีเป็นท่ีน่าสนใจ หรือ Hot topic ในแต่ละช่วงต่อไป เพื่อให้
รายการ Exclusive Health Talk ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทางสมาคมยินดีท่ีจะ
สนับสนุนบุคลากรท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญท่ีจะมาแลกเปล่ียนความรู้ตรงส่วนนี้ 
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ผู้แทนจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เนื่องจากสมาคมเป็นสมาคมน้องใหม่ท่ีเพิ่งเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แต่ทางสมาคมได้ดำเนินงานเกี่ยวกับโภชนาการด้านอาหาร
เกี่ยวกับบุคคลท่ัวไปไว้เยอะเหมือนกัน แต่เนื่องจากทางสมาคมยังไม่เคยเข้ามาอยู่ในกลุ่มเครือข่ายฯ โดยทางสมาคม  
เพิ่งได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1 -2 ปี หากทางกรมสนับสนุน-
บริการสุขภาพต้องการข้อมูลในด้านนี้สามารถแจ้งรายละเอียดมาทางกรมได้เลย  ทางสมาคมยินดีให้ความร่วมมือ 

ประธาน ขอบพระคุณทางสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เนื่องด้วยทางสมาคมนั้นมีความสำคัญ
เกี่ยวกับ พรบ.โรคศิลปะ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทางกรม สบส.อยู่แล้ว และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกำหนดอาหาร
โภชนาการนั้นมีความสำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมาก อย่างไรแล้วทางกรมสบส.จะประสานไปยังอาจารย์เพื่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป 

ตัวแทนจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54ปี) ขอเสนอแนะในส่วนของการ
เผยแพร่ข่าวสาร ท้ังในส่วนของการเผยแผร่ข่าวสารท้ังออนไลน์ หรือทีวีของกรมฯ สามารถนำไปลงในเพจ โดยสามารถ
นำล้ิงไปแปะไว้ในเพจได้จะสามารถเพิ่มยอดผู้เข้าชมภายหลังได้ครับ จากประสบการณ์ท่ีกระผมได้ประชุมร่วมกัน
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ของท่านอาจารย์พรสมศรี จึงขอแนะนำเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องให้ทำ 
รีพอร์ตขึ้นมาหลังจากประชุมเสร็จส้ิน ถ่ายรูปการประชุม Zoom เนื้อหา ลงภายในกลุ่มเครือข่ายฯ นักข่าวท่ีอยู่ภายในกลุ่ม 
สามารถดึงข้อมูลข่าวไปใช้ในการเผยแพร่ได้เลย ตรงส่วนนี้จะเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ทางสมาคมหนังสือพิมพ์
ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54ปี) มีความยินดีท่ีจะช่วยในการเผยแพร่อีกช่องทางหนึ่ง 

ดร.นิตินันท์ พันทวี กระผมขอเรียนปรึกษาทางไอที และทางประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ทางกรมสบส. สามารถทำ
ในส่วนของการถ่ายทอดสดได้แล้วหรือยัง หรือมีวิธีการใด ท่ีจะสามารถดึงสมาชิกจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิก     
มาออกรายการสด เพื่อคุยและ Talk กันแบบสดๆ ได้ อย่างไม่ติดขัด เมื่อไหร่ อย่างไร 

นายทวิช เทียนคำ ขอแจ้งให้ทราบในส่วนของการผลิตรายการสด อุปกรณ์ทางด้านไอที ทางกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศได้สนับสนุนอุปกรณ์มาบางส่วนแล้ว โดยทางกลุ่มประชาสัมพันธ์สามารถผลิตรายการลักษณะรายการสด   
ได้เลย แต่มีปัญหาในการสตีม โดยจะสตีมโดยเจ้าหน้าทีของกลุ่มไอทีสามารถทำสดให้เวลานั้นได้หรือไม่  

ดร.นิตินันท์ พันทวี ตรงส่วนนี้สามารถทำเหมือนกัน Live สด แบบท่ีเคยทำตอนมีการประชุมของกรมฯ        
ได้หรือไม่ ผ่านทางช่องทางเพจ และ Youtube ของกรมฯ หากไม่สามารถทำได้ตอนนี้ อาจจะ live ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของเราท่ีมีอยู่ก่อน เพื่อสมาชิกทางสมาคมต่างๆจะได้ช่วยกันกด like  กดแชร์ ตรงส่วนนี้ได้ เพื่อให้สามารถรู้จัก
สมาคมต่างๆ และสมาชิกภาคประชาสังคมได้ด้วย  

นายทวิช เทียนคำ หากผ่านช่องทางของ facebook live ทางกลุ่มประชาสัมพันธ์พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานตรงส่วนนี้ 
เนื่องด้วยปกติการดำเนินงานมีการถ่ายทอดสด ในการประชุม อบรม สัมมนา ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยู่แล้ว  

ประธาน มอบหมายให้ทางผู้ดำเนินการเกี่ยวกับรายการ สบส.คุ้ยข่าว ประสานงานไปยังอาจารย์จากสมาคม
โสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจความพร้อมในการออกอากาศสดภายในวันศุกร์ท่ี 27 
พฤษภาคม 2565 แต่หากอาจารย์ไม่สะดวกไม่เป็นไร ให้ทำการซักซ้อมและศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนออกอากาศ 
เพราะเนื่องจากเป็นรายการสด ต้องสอบถามทางอาจารย์ผู้ท่ีจะมาให้คำปรึกษาคำแนะนำในรายการด้วย เพราะข้อมูล
ข่าวสารท่ีจะประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน ซึ่งกรมฯเป็นผู้นำเสนอจะต้องมีความน่าเช้ือถือถูกต้องมากท่ีสุด 

ดร.นิตินันท์ พันทวี หากเป็นในส่วนของการส่ือสารประชาสัมพันธ์ ในส่วนของสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการ
แก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย ลักษณะรายการ Exclusive Health Talk ท่ีจะเริ่มในวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 นี้นั้น  
เป็นการถ่ายทอดสด โดยผู้ร่วมรายการอาจจะเป็นอาจารย์จากสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย 
เป็นวิทยากร เพราะส่ือออนไลน์โดยท่ัวไปส่วนใหญ่ไม่เหมือนส่ือประชาสัมพันธ์แบบเดิม และส่ือออนไลน์ปัจจุบันไม่มี
ผู้ตรวจสอบคัดกรอง ของผู้ประกาศ และผู้ประกาศเองก็ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกาศ แต่เนื่องจากขัอมูลท่ีจะใช้ในการ
พูดคุยประชาสัมพันธ์นั้น เป็นเนื้อหาโดยท่ัวไป แต่หากเป็นข้อมูลท่ีมีความซับซ้อนหรือเส่ียงต้องการเข้าใจผิด อาจจะต้อง
มีการตรวจสอบเนื้อหาก่อนท่ีจะทำการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนอีกครั้ง และในส่วนนี้กระผมคิดว่าทางสมาคม  
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โสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยอาจจะมีภาพ วีดีโอหรือส่ือต่างๆ ท่ีจะใช้ในการประชาสัมพันธ์   
อยู่แล้ว และมีความพร้อมในเนื้อหาตรงส่วนนี้สำหรับการถ่ายทอดสดครั้งแรก ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 นี้ แต่หาก
เกดิข้อผิดพลาดหรือติดขัดปัญหาตรงจุดไหนจะได้นำมาแก้ไขปรับปรุงในภายหลังได้  

ผู้แทนสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย ทางสมาคมฯมีความพร้อมและยินดี    
เป็นอย่างยิ่ง แต่ในกรณีของการทำงานอยากให้มีแผนงานท่ีมีความต่อเนื่อง เพราะทางดิฉันเองมีความกังวลว่าในกรณีท่ีมี
การส่ือความหมายออกไปในครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 อาจจะต้องปรับเปล่ียนเป็นสมาชิกจากสมาคมอื่นๆ เพื่อไม่ให้ทาง
ผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่าย จึงอยากให้มีการเตรียมช่ือหัวข้อต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อท่ีจะเตียมความพร้อมสำหรับ    
การนำเสนอได้อย่างต่อเนื่อง   

ดร.นิตินันท์ พันทวี ทางรายการ Exclusive Health Talk ได้มีการร่างหัวช้อรายการไว้คร่าวๆ และได้ปรึกษา
กับท่านเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เกี่ยวกับรูปแบบของรายการ เวลามีการท่ีเรากำหนด และมี      
การวางแผนจัดทำข้อมูลสคริปรายการเพิ่มเติมตรงส่วนนี้  
 ผู้แทนจากเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสแห่งประเทศไทย จริงได้อยู่ในเครือข่ายฯมาสักระยะ
หนึ่งแล้ว แต่ได้ติดตามการประชาสัมพันธ์ของกรมฯ มาโดยตลอด ก็จะเห็นได้ว่าทางสมาคมเองได้มี MOU กับทางกรมฯ 
2 ฉบับด้วยกัน และดำเนินงานขับเคล่ือนด้านกิจการเวลเนสมาโดยตลอด ประมาณ 1 ปีกว่าแล้ว ต้ังแต่ได้ทำ MOU 
ร่วมกัน แต่ในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังมีการประชาสัมพันธ์น้อยมาก เพราะเนื่องการการดำเนินงานด้าน
การขับเคล่ือนท่ีเยอะมากๆ เลยมีความสนใจท่ีจะร่วมกับทางกรมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมเวลเนสท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจกรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีกรมฯปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานเอกชน        
ซึ่งปัจจุบันยังมีการประชาสัมพันธ์ที่น้อยซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีการประสานงานเข้าไป จึงขอความกรุณาต่อไปหากต้องการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีทางสมาคมได้ดำเนินงานร่วมกับทางกรมฯ จะขอประชาสัมพันธ์ร่วมกับทางกรมฯ ต่อไป  

ดร.นิตินันท์ พันทวี ในส่วนของเรื่องการจัดต้ังคณะทำงานท่ีจะช่วนในการตรวจสอบเนื้อหาท่ีจะใช้ในการจัดทำ
รายการ และการกำหนดระยะเวลาในการเข้าร่วมจัดทำรายการ โดยประสานโดยเป็นคำส่ัง เพื่อให้สะดวกและง่าย      
ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการอ้างอิงถึงตัวหนังสือข้างตนในการเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน ท้ังองค์การภายในและ        
องค์ภายนอก  

ประธาน ในส่วนของการจัดต้ังคำส่ังคณะทำงานจะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป และต้อง
เรียนให้คณะทำงานทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อหา คอนเทนต์ท่ีจะใช้ในการดำเนินรายการทางกลุ่ม/กอง ท่ีดูแล
เรื่องต่างๆ มีข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนอย่างไร เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินรายการต่างๆได้  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

3.1 การศึกษาดูงานในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
ประธาน เนื่องในสถานการณ์โควิดมีสถานการณ์ท่ีดีขึ้น เลยคิดโครงการการศึกษาดูงานในพื้นท่ีเพื่อเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ขึ้นมา เพื่อเป็นประโยชน์กับสมาชิกเครือข่ายฯ  
นายทวิช เทียนคำ การศึกษาดูงานในพื้นท่ีเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์  มีการ

กำหนดไว้ 2 แห่งด้วยกัน จะให้คุณสราวุฒิ จบศรีเป็นผู้รายงานเป็นลำดับต่อไป  
นายสราวุฒิ จบศรี ในส่วนของสถานท่ีศึกษาดูงานได้มีการพูดคุยมาต้ังแต่การประชุมครั้งที 1 แต่เนื่องด้วย

สถานการณ์โควิด ท่ีผ่านมาไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่เนื่องในปัจจุบันมีสถานการณ์ท่ีดีขั้น จึงมีการจัดปรึกษาพูดคุย
กันอาจจะเป็นการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแบบ One day Trip อาจจะเป็นร้านสปาท่ีได้รับรางวัล Thai World class 
Spa Award  อาจจะกำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีภารกิจท่ีเกี่ยวกับสปา หรือเวลเนส ท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม เพราะ
เนื่องจากมีงบประมาณท่ีจำกัดในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  โดยอาจจะมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหาร 5 ท่าน ภาคีเครือข่าย   
20 ท่าน (สมาคมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) ผู้จัด 5 ท่าน โดยมีการประสานงานเบื้องต้นไว้ท่ีเอลท์แลนด์สปา พันทยา 
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สุขุมวิท จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัล Thai World class Spa Award  ปี 2022 ระดับ Gold และคิโออิซิส สปา พัทยา 
จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัล Thai World class Spa Award ปี 2020 ระดับ Platinum ในการศึกษาดูงานครั้งนี้จะไป
ศึกษาวิธีการดำเนินงาน จัดการ กระบวนการปฏิบัติงานอย่างไรให้ได้รับรางวัล  และรวมถึงมาตรฐานท่ีได้รับรางวัล    
ในครั้งนี้   

ประธาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมท้ังวัน เป้าหมายของเราคือ อยากให้เครือข่ายของกรมฯ 
ได้เห็นถึงการดำเนินงานของกรมฯ ท่ีมีภารกิจในการดูแลการดำเนินกิจการร้านนวด สปา ดำเนินการอย่างไรถึงได้รั บ
รางวัล และมีมาตรฐานอย่างไร และต้องการประชาสัมพันธ์ให้ทางสมาชิกและประชาชนได้ทราบถึงภารกิจของกรมฯ  
ในการดูแลมาตรฐานและการคุ้มครองผู้บริโภค ในการเปิดกิจการร้านนวด สปา รวมท้ังการส่งเสริมการท่องเท่ียวอีกด้วย 
อย่างเช่นท่ีผ่านมาได้มีการไปศึกษาดูงานท่ีจังหวัดพัทลุง เราได้ไปดูว่าทำไมจังหวัดพัทลุงถึงได้เป็นเมืองท่ีจนท่ีสุดของ
ภาคใต้ และการเข้าใช้บริการท่ีนั้นเป็นอย่างไร เมื่อได้ไปดูในพื้นท่ีจริงๆแล้วพบว่าจังหวัดพัทลุงมีอัตลักษณ์เฉพาะของ
ตนเอง ภายในท้องถิ่นและยังมีร้านนวดสปาท่ีมีมาตรฐาน และรวมถึงโรงพยาบาลของทางจังหวัดพัทลุงเอง มีหลายอย่าง
ท่ีน่าสนใจของทางจังหวัดของตนเอง ซึ่งเป็นท่ีน่าสนใจมากๆ 

ผู้แทนสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย เป็นโครงการท่ีดี ทำให้ทางสมาคมฯ      
ได้เรียนรู้ระบบ และการบริหารจัดการท่ีดี และทำให้สถานบริการต่างๆสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ รวมถึงอยู่
ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ แต่ยังสามารถทำได้ดีจนได้รับรางวัลซึ่งเป็นส่ิงท่ีดี และเห็นด้วยต่อการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และในการ
จัดกิจกรรมครั้งนี้เห็นว่ามีการจำกัดในการเข้าร่วมจึงอยากทราบรายละเอียด 

นายสราวุฒิ จบศรี ในส่วนของการจำกัดผู้เข้าร่วม จะเป็นในส่วนของสมาคมท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง สมาคมสปา เวลเนส 
กรมการท่องเท่ียว เรื่องของนวดสปาซึ่งเป็นท่ีสนใจของกการท่องเท่ียวท่ีติดอันดับโลก ในช่วงแรกขอเป็นคัดเลือกจาก
หน่วยงาน ท่ีอาจจะเกี่ยวข้องก่อน และในครั้งถัดไปจะขอเป็นสมาคมอื่นฯ เช่น สมาคมการประกอบโรคศิลปะ           
แต่เบ้ืองต้นอยากให้สมาชิกสมัครเข้าร่วมก่อนเพื่อจะได้ทำการพิจารณาในภายหลัง หากมีโควต้าพอสำหรับผู้ทีสนใจ  

ผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา กระผมเห็นด้วยถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และเห็นด้วยหากจะมีการให้
สมาชิกเครือข่ายท่ียังไม่ได้มีภารกิจโดยตรงเข้าร่วมเครือข่ายในครั้งนี้ด้วย เพราะอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ท่ีจะช่วย
ประชาสัมพันธ์ในภารกิจในครั้งนี้ได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ทางสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ 
แต่เมื่อไปแล้วอาจจะประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ได้ จึงไม่อยากให้มีการจำกัดเฉพาะเจาะจง 

ประธาน ในส่วนท่ีได้มีการนำเสนอมาทางกรมจะนำมาพิจารณาอีกครั้ง และเบ้ืองต้นจะให้ทางสมาชิกทุกท่าน 
ทุกหน่วยงานท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมาก่อน และทางกรมฯจะกำหนดวัน และดำเนินการให้ทราบในภายหลัง     
ในกลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 

3.2 ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ 
นายสราวุฒิ จบศรี ในส่วนนี้จะขอเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นของแบ่งเป็น 2 ส่วน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

การดำเนินงานร่วมภายในของกรมสบส. โดยมี กองสถานพยาบาลการประกอบโรคศิลปะ กองแบบแผน กองวิศวกรรม-
การแพทย์ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
กองสุขภาพระหว่างประเทศ และกองกฎหมาย โดยให้แสดงความคิดเห็นและแจ้งถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินงานในด้านการประชาสัมพันธ์  
 ผู้แทนจากกองแบบแผน โดยหลักแล้วทางกองได้ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ตามภารกิจท่ีไ ด้รับมอบหมาย เช่น 
หากมีเจ้าหน้าท่ีออกดำเนินงานตรวจสอบต่างๆ หรือผู้บริหารได้ดำเนินการออกตรจสอบพื้นท่ี ทางกองแบบแผนก็จะ
ประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้  
 ประธาน โดยปกติแล้วทางกองแบบแผนมีภารกิจงานท่ีน่าสนใจเยอะ นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ภารกิจ
ของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีสถาปนิกท่ีออกตรวจสอบ หรือพูดคุยในพื้นท่ีต่างๆ โดยหลักแล้วทางกองแบบแผนนั้น        
มีภารกิจท่ีสำคัญต่อการออกแบบ หรือมาตรฐานต่างๆ ในส่วนนี้ยังเป็นท่ีน่าสนใจของประชาชน ลองคิดหรือนำเสนอ   
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ในส่วนนี้ให้ประชาชนทราบ เช่น การออกแบบสถานดูแลผู้สูงอายุ ท่ีทางกองแบบแผนเคยได้ออกแบบไว้ เพื่อประชาสัมพันธ์  
ไปยังสมาชิกหรือผู้ท่ีสนใจได้รับรู้ และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ 
 นายทวิช เทียนคำ ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของกองแบบแผนนั้นมีโปรเจคท่ีน่าสนใจท่ีเคยดำเนินการไว้      
คือการดำเนินงานของสถานพยาบาลในรูปแบบ ของ 3 มิติ ซึ่งสามารถนำผู้เช่ียวชาญในด้านนี้มาพูดคุยในรายการ 
Exclusive Health Talk ได้อีกด้วย  
 ผู้แทนจากกองวิศวกรรมการแพทย์ ในตอนนี้จะเป็นการติดตามงานต่างๆ และเนื่องด้วยภายในกองวิศวกรรม-
การแพทย์เองได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายในจึงจะเป็นการประชุมติดตามงานเป็นส่วนใหญ่  อาจจะเป็น
ประชาสัมพันธ์ในส่วนของการประชุม  

ประธาน ในส่วนของกองวิศวกรรมการแพทย์ส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมดูแลมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ 
เช่น การคุ้มครองผู้บริโภคในการได้รับการบริการด้านการแพทย์โดยเครื่องมือแพทย์ท่ีได้รับมาตรฐาน ในส่วนของ     
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จะเป็นกองท่ีมีรายละเอียดท่ีเป็นท่ีสนใจอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะในปัจจุบันท่ี คนให้
ความสนใจในส่วนของฟิตเน็ต ทำไมต้องเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และคนท่ีทำงานในฟิตเน็ต จะต้อง
ปรับเปล่ียนอย่างไร มีผลกระทบอย่างไร หรือประชาชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างไร หากฟิตเน็ ตได้ขึ้นทะเบียนกับ  
กรม สบส. แล้ว หรือร้านแว่นตาส่วนหนึ่งเป็นวิชาชีพท่ีทางสมาคมทัศนมาตรศาสตร์ไทยดูแลอยู่ และทางสมาคมดูแล
อย่างไร และช่างแว่นตาจะมาเป็นกิจการ ร้านแว่นต่างๆ เช่น แว่นกรุงไทย จะได้รับผลกระทบอย่างไร กระผมเห็นว่า  
ตรงส่วนนี้เป็นโอกาสท่ีจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพราะทางกองเองดำเนินงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อประชาชน
และผู้ประกอบการ  
 ผู้แทนจากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ส่วนใหญ่ในการดำเนินงานของกองฯ ปัจจุบันจะเป็นในส่วนของ
การประชุมเพื่อพัฒนากฎหมาย แต่ทางกองเองได้มีการประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ เช่น กฎหมายแว่ นตากำลังเสนอ      
พระราชกฤษฎีกา ในส่วนร่างฟิตเน็ตจะมีในยะ ตอนนี้ได้รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และในวันท่ี 9 อีกครั้ง และวันท่ี 
10 จะรวบรวมท้ังหมด และปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายเสนอต่อไป เบ้ืองต้นได้ศึกษาปัญหา เรียนเชิญท่านผู้มีคุณวุฒิ
จากหน่วยงานต่างๆ และทำการประชาสัมพันธ์เป็นระยะ แต่ในช่วงนี้ท่ีจะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเป็นท่ี
สนใจจะเป็นในส่วนของกัญชา กัญชง ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีการนำกัญชา กัญชงนำมาใช้งานอย่างไร      
ตรงส่วนนี้ทางกองกำลังดำเนินการในการผลิตส่ือเพื่อจะประชาสัมพันธ์  
 ประธาน หากทางกองติดขัดปัญหาในด้านการผลิตส่ือหรือด้านเทคนิคสามารถสอบถามมายังกลุ่มประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ช่วยได้ ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 ท่ีจะมีการปลดล๊อก หากร้านนวด ร้านสปา ท่ีจะมีเมนูสปาก็สามารถ
ดำเนินการตรงส่วนนี้ได้ใช่หรือไม ตรงส่วนนี้ของฝากให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวของดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 ผู้แทนจากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในตอนนี้ทางกองฯ ได้มีการกำหนดเป็นตัวชี้วัด สบส.เขตจะต้อง
มีการใช้กัญชา กัญชงในสถานประกอบการนวดสปา ภายในเขตปีละ 3 แห่ง ในปีนี้จะต้องได้ 39 แห่ง ในขณะนี้มี   
สถานประกอบการยื่นเข้ามา 110 แห่ง โดยให้ทางสสจ. เป็นผู้ประเมินการได้รับกัญชา กัญชง มาจากแห่งปลูกท่ีถูกต้อง 
ผลิตภัณฑ์ได้รับการจดทะเบียนโดยอย. น้ำมันนวดหรือเครื่องด่ืม ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ
ให้ได้รับข้อมูลตรงส่วนนนี้ให้ได้มายิ่งขึ้น  
 ประธาน  ส่วนหนึ่งร้านนวดร้านสปาจะได้เข้าใจ ในส่วนของร้านนวดร้านสปาท่ีมีกำลังทรัพย์พอทางกระผมเอง
ไม่ค่อยเป็นห่วง แต่ร้านท่ีมีขนาดเล็กมีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพออาจจะทำให้การนำกัญชาท่ีจะนำมาใช้ในกิจการได้มาจาก
แห่งปลูกท่ีไม่ได้มาตรฐานและถูกต้อง สอบถามทางกองสุขภาพระหว่างประเทศในเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศ    
ยังต้องใช้เอกสารอะไร หรือมีมาตรการอย่างไร และหากทางกองฯจะทำเกี่ยวกับโรคโควิดให้เป็นโรคประจำถิ่น และ
ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ จะต้องมีมาตรการอย่างไร หากต้องการทำประชาสัมพันธ์ ให้ส่งข้อมูลหรือคอนเทนต์ 
และตรวจสอบข้อมูลท่ีถูกต้องสามารถส่งมายังกลุ่มประชาสัมพันธ์ เพื่อจะประชาสัมพันธ์ต่อไปได้  
 ผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ในเรื่องของการทำส่ือประชาสัมพันธ์ กระผมเล็งเห็นว่ากรมสบส.มีเครือข่าย
ของกรมฯ ในพื้นท่ีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะศูนย์ฯต่างๆ หรือสำนักท้ังหมด 12 เขต เพราะทางสำนักงานหรือ       
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ศูนย์ต่างๆ มีการดำเนินงานมากมายท่ีออกไปปฏิบัติงานให้กับกรมฯเอง ซึ่งกิจกรรมโดยกิจกรรมท่ีเป็นมาตรฐานของ  
กรมเอง และภารกิจต่างๆท่ีกรมได้มอบหมายให้ทางสำนักงาน / ศูนย์ดำเนินงาน ซึ่งสามารถมองเห็นได้ในรูปธรรม 
สามารถนำข้อมูลตรงส่วนนี้มาประชาสัมพันธ์ได้ 
 ประธาน ครับสำหรับข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลในส่วนนี้ อย่างเช่นกองสุขภาพระหว่างประเทศ ท่ีไปทำเรื่องของ     
เชียงคาน และมีการไปต่อยอดให้ในเรื่องของภารกิจท่ีทางกรมมอบหมายไปให้ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างเขตและ
กรมปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่เนื่องจากกองและกลุ่มงานต่างมีการประชาสัมพันธ์ด้วยตนเองอยู่แล้ว 
ทางประชาสัมพันธ์เองจะช่วยได้ในส่วนของรูปแบบเนื้อหา และข้อมูลท่ีจะนำไปประชาสัมพันธ์ 
 ผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา กระผมของยกตัวอย่างในส่วนของกองแบบแผน อย่างในเขตต่างจังหวัด    
มีการก่อสร้าง หรือมาตรฐานของรพ. หรือความก้าวหน้าของการก่ อสร้าง หรือเรื่องดีๆก็สามารถนำมาเสนอได้        
อย่างกองวิศวกรรมการแพทย์ท่ีไปตรวจสอบเครื่องมือก็สามารถนำมาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมุ่งเน้นในส่วน
ของโครงการ  
 ผู้แทนจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ขอย้อนกลับไปยังเรื่องกัญชา กัญชง การเผยแพร่ เคยมี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เคยมีการระบุการบริโภคหรือการรับบริการท่ีมีส่วนผสมของกัญชา กัญชงในบริมาณเท่าไหร่ 
หรือการสูดดม หรือการใช้เป็นเครื่องหอมในสปา มีการประชาสัมพันธ์ให้ทางผู้ใช้และผู้รับบริการทราบหรือไม่  ว่าต้อง
ได้รับในบริมาณเท่าไหร่จะไม่เป็นอันตราย  
 ผู้แทนจากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับทุกผลิตภัณฑ์ท่ีใข้ในร้านนวดสปานั้น 
จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีได้รับการรับรองจาก อย. ทุกช้ิน จะมีการแนะนำบริมาณการใช้ และให้ใช้ตามฉลาก           
ตามผลิตภัณฑ์ทุกตัวจะต้องใช้ตามฉลาก และไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีปรุงแต่งขึ้นเอง และหากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ท่ีมีส่วนผสมจากกัญชา กัญชง จะต้องทำเรื่องของอนุญาตกับทางกรมก่อน และทางสาธารณสุขจังหวัดจะเข้าไป
ตรวจสอบและประเมินผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐานหรือไม่ แหล่งปลูกถูกต้องตามท่ีได้รับมาตรฐานและได้รับอนุญาต
หรือไม่ และในขณะนี้กำลังดำเนินงานประสานกับทาง อย. เพื่อขอข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่อไป  
 ผู้แทนจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ข้างต้นท่ีแจ้งมาเป็นในส่วนของการประชาสัมพันธ์        
ในส่วนของผู้ให้บริการร้านนวดสปา แต่อยากทราบว่าในส่วนของอาหารและเครื่องด่ืมมีการประชาสัมพันธ์ด้วยหรือไม่ 
เพราะปัจจุบันมีการแพร่หลายของผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้เช่นกัน ควรจะมีการเผยแพร่ต่อผู้บริโภคให้ทราบถึงประโยชน์
และบริมาณของการใช้งานในบริมาณท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยเช่นกัน  
 ประธาน ในส่วนนี้เนี่ยจากทางกรมสบส. จะดูแลเกี่ยวกับร้านนวดสปา ส่วนของอาหารและเครื่องด่ืมจะเป็น  
ทาง อย. เนื่องจากทาง อย. จะมี พรบ. ควบคุมดูแลตรงส่วนนี้  
 ดร.นิตินันท์ พันทวี ในส่วนของกัญชา กัญชง จะมีขนาดการใช้มีการประชาสัมพันธ์อยุ่เรื่อยๆท้ัง อย.  และ
องค์การเภสัชกรรมด้วย ผลิตท่ีใช้ได้และไม่ได้ ส่วนต่างๆขอช่อดอก แต่ต่อไปก็จะมีการเปล่ียนแปลงของกฎหมายไปเรื่อย 
ท้ังปลูกเพื่อรับประทาน ปลูกเพื่อใช้เองในครัวเรือน หรือเป็นยา หากปลูกเพื่อเสพจะมีกฎหมายเข้ามาควบคุม ซึ่งจะเป็น
หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีแจ้งไปข้างต้นท่ีเข้ามาควบคุมดูแลตรงส่วนนี้ ในส่วนของทางประชาสัมพันธ์เองนั้นมีการ
ประชาสัมพันธ์ทั้ง อย. องค์กรเภสัช และกระทรวงสาธารณะสุข จะมีการประชาสัมพันธ์อยู่ตลอด  
 ประธาน เวทีนี้เป็นเวท่ี อยากจะได้รอบ 6 เดือนท่ีผ่านมาทางกรมฯมีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วมีตรงจุดไหน  
ตกหล่น หรือภารกิจของหน่วยต่างๆท่ีร่วมเป็นสมาชิกจึงอยากได้คำแนะนำ จากสมาชิกทุกท่าน จึงอยากได้ข้อเสนอแนะ
จากทุกๆท่าน 
 ผู้แทนจากกลุ่มสมาชิกวิสามัญสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย ทางสมาคมเองจะมีในส่วนของช่างแว่น       
และนักทัศนมาตร อยากเสอนในส่วนของการประชาสัมพันธ์อยากให้มีการกำหนดหัวข้อ ทำคอนเทนออกมาของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อให้ทางกรมพิจารณาในการนำมาใช้เป็นส่ือประชาสัมพันธ์ และช่วยกันแชร์ไปยังส่ือต่างๆ เพื่อเข้าถึง
ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น  
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 ประธาน ในส่วนของช่างแว่นปัจจุบันทางกรมกำลังดำเนินงานในส่วนของการร่างพรบ.ลูกเพื่อมาใช้ในการดูแล
ในส่วนของช่างแว่น ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับพรบ.โรคศิลปะ หากทางอาจารย์เสนอในส่วนท่ีน่าสนใจและเปล่ียนข้อมูลได้เลย 
 ผู้แทนจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ทางสมาคมมีปัญหาในการขึ้นทะเบียนมีความล้าช้า น้องๆ
เขียนมาท่ีสมาคมมีการแจ้งมาว่าล้าช้ามาก และหากต้องการเปิดคลินิกจะต้องดำเนินการอย่างไร 
 ประธาน ทางกรมจะรับประเด็นนี้และส่งต่อให้กับทางกองท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบ เนื่องจากกำหนดอาหารเป็น
สาขาใหม่ และเพิ่งมีการเปิดสอบนักกำหนดอาหาร ขอแจ้งเรียนให้ทราบเบื้องต้น ในลำดับต่อไปจะมีมาตรฐานในวิชาชีพ 
และมีการกำหนดต่อไปเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพนี้สามารถเปิดคลินิกได้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นลำดับต่อไปในอนาคต ตรงส่วนนี้
ขอมอบหมายให้กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ดำเนินการตรวจสอบให้ 
 ผู้แทนจากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ เนื่องด้วยงานด้านวิศวกรรมจะแทรก
อยู่ในทุกองค์กรทุกงาน ทุกกิจกรรม เพราะทางสมาคมเป็นตัวแปลสำคัญท่ีจะเข้าไปช่วยงานด้านต่างๆและเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรม และเห็นด้วยกับการพัฒณาด้านประชาสัมพันธ์ให้มีความเช่ือมโยงกัน และทางสมาคมยินดีให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างยิ่ง ท้ังทางกรมฯเองและทางสมาคมอื่นๆ ท่ีเป็นสมาชิก หากต้องการความเห็นหรือการสนับสนุนกับทางสมาคม
เองยินดีเข้าไปร่วม โดยทางสมาคมมีห้องแล๊ปสำหรับบิม ท่ีจะส่งเสริมกิจกรรมก่อสร้างและกิจกรรมต่างๆ ด้านก่อสร้าง 
การซ้อมบำรุงต่างๆ ซึ้งตัวนี้ยังมีความสามารถอีกมากมาย ซึ่งต่อไปจะใช้ตัวนี้ทางสมาคมท่านใดต้องการก็สามารถติดต่อ
มายังสมาคมเข้าไปช่วยดูได้เลย ในส่วนของสปาเองตอนนี้โรคโควิดติดต่อกันโดยการสัมผัส น่าจะดูเรื่องการระบาย
อากาศ ซึ่งท่ีผ่านมาจะดูเกี่ยวทางทางรพ. ส่วนร้านนวดสปาจะยังน้อยมาก ท่ีดูตรงส่วนนี้ อยากให้มีการดูเกี่ยวกับเรื่อง
การระบายอากาศ การสัมผัสกัน การฟอกอากาศ โดยอยากให้ดูกิจกรรมส่วนนี้เกี่ยวกับเรื่องการฟอกอากาศตรงส่วนนี้  
 ประธาน ท่ีผ่านมาเห็นทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้มีการร่วมมือและ
เปล่ียนความคิดเห็นกับทางกองวิศวกรรมกับทางสถาปนิก และวิศวกร ในเรื่องต่างๆของกรมฯ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีดี และมีการ
ประชาสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยๆ หากทางสมาคมฯต้องการให้ทางกรมฯ ช่วยในการประชาสัมพันธ์ทางกรมฯก็ยินดีเช่นกัน 
และทางสถานประกอบการนวดสปาก็มีนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานของร้านนวดสปา ณ ต้อนนี้คือเกินกว่า ท่ีมาตรฐาน
กำหนดไว้ เกี่ยวกับระบบระบายอากาศอยู่แล้ว เพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดท่ีระบาดอยู่ ณ ตอนนี้ แต่ก็จะนำส่วนนี้
ไปพัฒนาเพิ่มเติม 
 ผู้แทนสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทางสมาคมเองมีรายการคนรัก
ครอบครัว จึงอยากเชิญชวนทุกท่าน หรือมีวิทยากรท่ีจะช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิตการใช้เวลากับครอบครัว จึงอยากเรียนเชิญ 
เครือข่ายสนับสนุนวิทยากรหรือผู้เข้าร่วมรายการ และอีกรายการจะเป็นหลักใจให้ความสุขตรงส่วนนี้จะเป็นสมาคม
สมาพันธ์ประกอบการเพื่อผู้สูงอายุ เรียนฝากทางท่าน ผอ. และสมาชิกทุกท่านต่อไปด้วย 
 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะนิเทศศาสตร์  อยากเสนอปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขการอัพเดสข้อมูล
ผ่านในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ปกติจะใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆมากกว่า ท่ีใช้ตลอดเวลา แต่ในส่วนของการอัพเดสจะเป็น 
ในส่วนของเพจ จึงขอเสนอแนะอาจจะต้องทำเป็นขั้นตอนในการดำเนินงานด้าน ร้านนวดปสา หลักๆจะดีกว่า ตรงส่วน
อื่นทางกรมฯ ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 
 ประธาน ในส่วนของข้อเสนอทางกรมจะนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากจากการตอบแบบสอบถามและ
ข้อเสนอท้ังจากสมาชิกและประชาชนมีการเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขตรงส่วนนี้เช่นกัน ทางกรมจะนำไปแก้ไขปรับปรุงให้
น่าสนใจและสะดวกมากยิ่งขึ้น  
 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางสาขาของแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยเองมีสาขาวิชาท่ีทางผู้ท่ีสนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้สึกษาเพิ่มเติมได้ ล่าสุดมีการจัดมาสเก็ตต้ิงและปัจจุบัน 
มีการทำวิจัย หากทางกรมฯมีความประสงค์ให้ทางมหาลัยช่วยเหลือในเรื่องใด สามารถแจ้งกับทางมหาลัยมีความยินดี
เป็นอย่างยิ่ง 
 ประธาน ขอขอบคุณอาจารย์ท้ัง 2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ท้ังท่ีผ่านมาเคยเชิญอาจารย์จากท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมาช่วยเป็นวิทยากรในการอบรบ ทางกรมฯ จึงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 
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หากทางอาจารย์มีข้อเสนอแนะอื่นๆสามารถแจ้งมายังกรมได้เลย หรือหากทางมหาลัยต้องการให้ทางกรมช่วยเหลือ
สามารถแจ้งมายังกรมได้เลย ทางกรมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  
 นายทวิช เทียนคำ ในส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะมีช่องทางการติดต่อข้อมูลต่างๆ และข้อมูลของ
สมาชิกเครือข่ายฯ มีหลายช่องทางด้วยกัน โดยสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะอยู่
ภายใต้เว็บไซต์ของกรมอีกส่วนคือ คลังส่ือประชาสัมพันธ์ ทางกลุ่มประชาสัมพันธ์จะใส่ล้ิงไว้อีกครั้งภายใน             
กลุ่มประชาสัมพันธ์  
 นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง ขอเพิ่มเติมในส่วนท่ีหัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ได้แจ้งไปสักครู่ ในส่วนของเว็บไซต์
ของกรมฯ นอกจากจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเองแล้ว ยังมีการรวบรวมส่ือต่างๆท่ีกรม
ดำเนินการ และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสมาชิกเครือข่ายต่างๆอีกด้วย โดยนำข้อมูลข่าวสารท่ีทางสมาชิก
เครือข่ายส่งมายังกลุ่มเครือข่ายฯ นำมาเผยแพร่ต่อท้ังในเว็บไซต์ของกรมฯ และFacebook ด้วยเช่นกัน  
 ประธาน อย่างท่ีทางทีมงานเคยแจ้งไปเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายฯ ทางกรมยินดีท่ีจะรับและ
ประชาสัมพันธ์ต่อไป และขอขอบคุณและยินดีท่ีจะแลกเปล่ียน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อนำข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ
จากกรมฯ และจากทางเครือข่ายให้ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กับประชาชนให้มากท่ีสุด  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 
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 นางสาววิชุดา  ทองแทน 
 ผู้จดรายงานการประชุม 
  
 นายสาโรจน์  ยอดประดิษฐ์ 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


